



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ โทร. 0 2618 2323 ต่อ 1306-9

ที่ นร 0203.04/ว 2996

วันที่

28 ตุลาคม 2553

เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ชั้น (นอกเหนือโควตาปกติ) ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด กปส.

เรียน ผอ.สำนัก,ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 และ 29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบในหลักการให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฏิบัติงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดดีเด่น โดยมอบให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติดจังหวัดพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ชั้น/ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2552 นั้น กกจ.ได้รับ หนังสือและสำเนาคำสั่งแจ้งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ 2 ชั้นประจำปี 2552 จากสำนัก/กองและจังหวัดต่างๆรวม 40 ราย และ กปส.ได้มีคำสั่งแก้ไขเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างย้อนหลังไป ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2552 แล้ว จำนวน 23 ราย สำหรับข้าราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคผู้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาดำเนินการแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ดังนั้น เพื่อให้ฐานข้อมูลเงินเดือนเป็นปัจจุบันและสามารถเบิกจ่ายเงินเดือนตกเบิกข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษในโควตายาเสพติด โควตาพิเศษอื่นๆ ได้ในเดือน พ.ย.2553 จึงขอให้ สำนัก/กอง ต่างๆที่มีข้าราชการได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมในโควตายาเสพติด โควตาพิเศษอื่นๆ แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษหรือส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขเลื่อนเงินเดือน ให้ กกจ.ภายใน วันที่ 29 ต.ค.2553 เพื่อ กกจ.จะได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแก้ไขและลงข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 พ.ย.2553 เพื่อให้ กคส.เบิกจ่ายเงินเดือนตกเบิกได้ในเดือน พ.ย.2553 ทั้งนี้ หากไม่ส่ง สำเนาคำสั่งฯหรือแจ้งรายชื่อมาให้ กกจ. ภายในเวลาที่กำหนด จะต้องดำเนินการหลังจากที่ กปส.มีคำสั่ง เลื่อนเงินเดือน ณ 1 ต.ค.2553 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่